



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. ๐๔๕-๘๑๔๖๗๓

ที่ ศก ๕๑๐๐๘/ว ๖๙๕

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา โดยยุงลาย ปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกแห่ง

ด้วยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีหนังสือ ที่ ศก ๐๐๓๓.๐๐๖/ว ๒๓๗๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงเรียน รวมถึงบ้านพักที่ตั้งอยู่ในโรงเรียน โดยเร่งดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียน และต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี

๒. พ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ และใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะเก็บกักน้ำ โดยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมดำเนินการ

๓. จัดให้มีระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย หากพบเด็กนักเรียนมีไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจเป็นโรคไข้เลือดออก ต้องแนะนำผู้ปกครองให้พาเด็กไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

๔. ขอให้สอดแทรกความรู้เรื่องไข้เลือดออกและลงมือปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์ เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลายตามแจกัน ที่รองกระถาง ที่เก็บกักน้ำในห้องน้ำ เป็นต้น การใช้ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่เหมาะสมในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เช่น ปลาหางนกยูง ปูนาแดง ข่า น้ำมันขี้ไต้ น้ำส้มสายชู กำมะถัน ผลมะกรูด เปลือกกล้วย เป็นต้น

๕. รายงานผลการดำเนินงาน ข้อ ๑ - ๔ ในรูปแบบ ONE PAGE ส่งให้กองสาธารณสุขทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email : healthpaossk@gmail.com โดยรวบรวมเป็นผลการดำเนินงานสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์) จนกว่าจะสิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นางอินทอร บุญเนตร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



บันทึกข้อความ

กองการศึกษา

รับที่..... 2189
วันที่ 11 5 พ.ศ. 2566

ส่วนราชการ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 13-504

ที่ ศก.๕๑๐๐๖/๖๕๖ วันที่ ๐๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา โดยยุ้งลาย ปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีหนังสือ ที่ ศก ๐๐๓๓.๐๐๖/ว๒๓๗๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ตามความในหนังสือแจ้งขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

- ๑) สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงเรียน รวมถึงบ้านพักที่ตั้งอยู่ในโรงเรียน โดยเร่งดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียน และต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี
- ๒) พ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ และใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะเก็บกักน้ำ โดยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมดำเนินการ
- ๓) จัดให้มีระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย หากพบเด็กนักเรียนมีไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจเป็นโรคไข้เลือดออก ต้องแนะนำผู้ปกครองให้พาเด็กไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
- ๔) ขอให้สอดแทรกความรู้เรื่องไข้เลือดออกและลงมือปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์ เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลายตาม แจกัน ที่รองกระถาง ที่เก็บกักน้ำในท้องน้ำ เป็นต้น การใช้ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่เหมาะสมในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เช่น ปลาหางนกยูง ปูนแดง ข่า น้ำมันขี้เถ้า น้ำส้มสายชู กำมะถัน ผลมะกรูด เกลือแกง เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านแจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทุกแห่ง ได้ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ดังกล่าว ทั้งนี้ให้รายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบ ONE PAGE ส่งให้กองสาธารณสุขทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email : healthpaossk@gmail.com โดย เพื่อรวบรวมเป็นผลการดำเนินงานสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์) จนกว่าจะสิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เพื่อโปรดทราบและเห็นควรถือปฏิบัติ

เพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรดำเนินการ

ข้อเสนอ เนติพร 11/5 ๑๖

พ.ศ. ๑๖/๕/๖๖

(นายอภิศักดิ์ แซ่จิ่ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กมลพร
(นางพพร กองปิด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
16/5/66

ข้อพิจารณา/สั่งการ

ทราบและถือปฏิบัติ

ทราบและดำเนินการ

แจ้งให้ดำเนินการตามข้อเสนอ

สั่งการเพิ่มเติม

นางอุษนิพร สุมาจักร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16/5/66

(นางอินทอร บุญเนตร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16 ๕๑๕

แนวทางการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๖

กองโรคติดต่อมาโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน	แนวทางการดำเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย	<p>๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามสถานการณ์ จัดการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในหน่วยงานราชการทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <p>๒) นายอำเภอ สนับสนุนและติดตามการดำเนินมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาด และพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก โดยพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคไข้เลือดออก</p> <p>๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือเทศบาลและองค์การบริหารส่วน ตำบลทุกแห่งสนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เพียงพอ รวมทั้ง สนับสนุนยาทากันยุง สเปรย์ไล่ยุง และสเปรย์กำจัดยุง ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง</p> <p>๔) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำประชาชนจิตอาสา ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่ สาธารณะ ได้แก่ ชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน และสถานที่ราชการ</p>
กระทรวงศึกษาธิการ	<p>สถานศึกษาทุกระดับ</p> <p>๑) จัดการสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงลายมาอาศัยเกาะพัก และจัดการภาชนะต่างๆ ให้ปลอดลูกน้ำยุงลาย เช่น การปิดภาชนะซึ่งน้ำให้ให้มิดชิด การใช้ทรายกำจัดลูกน้ำกับภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝา ได้ การเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ การจัดเวร ให้นักเรียนสำรวจและกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ เป็นต้น</p> <p>๒) มอบหมายครูอนามัยหรือผู้รับผิดชอบงานพยาบาลในสถานศึกษา ฝ้าระวังอาการ ป่วย ของนักเรียนและบุคลากร หากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็น ไข้เลือดออก ควรแนะนำให้ทายากันยุง และให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล</p> <p>๓) รณรงค์จัดกิจกรรม ASEAN DENGUE DAY วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี</p> <p>๔) ให้ความรู้ในการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงและการป้องกันยุงกัดให้แก่ นักเรียน เช่น การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย</p>
กระทรวงวัฒนธรรม	<p>กรมการศาสนาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด</p> <p>๑) ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำในศาสนสถานต่างๆ ทั้ง ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกข์ ศาสนาฮินดู ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูง ในอ่างบัว ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำที่ไม่สามารถปิดฝาได้</p> <p>๒) ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในศาสนสถานให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายมาอาศัยเกาะพัก เป็นต้น</p>

หน่วยงาน	แนวทางการดำเนินงาน
กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ๑) มอบหมายให้มีบุคลากรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำในห้องสุขา เป็นต้น ๒) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวทราบว่าหากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก ควรแนะนำให้หายากันยุงและให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กรมอุทยานแห่งชาติ ๑) มอบหมายให้มีบุคลากรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำในห้องสุขา การจัดการขยะไม่ให้มีน้ำขัง เป็นต้น ๒) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวทราบว่าหากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก แนะนำให้ผู้ใช้บริการหายากันยุงและให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
กระทรวง อุตสาหกรรม	กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๑) มอบหมายให้มีบุคลากรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงานและบ้านพักคนงาน โดยเฉพาะบริเวณบ้านพักคนงาน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำในห้องสุขา เป็นต้น ๒) ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อโดยยุงลาย และการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การป้องกันยุงกัดให้แก่บุคลากร เช่น การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ๓) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทราบว่าหากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก ควรแนะนำให้หายากันยุงและให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
กระทรวงกลาโหม	๑) ดำเนินการให้สถานที่ราชการและพื้นที่ทหารเป็นเขตปลอดลูกน้ำยุงลาย ๒) สนับสนุนกำลังคนตามที่ร้องขอภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของอำเภอและจังหวัด...

หมายเหตุ

การรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก

- ๑) เฝ้าระวังผู้ที่มีอาการทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน นักท่องเที่ยว นักบวช โดยมี
นิยามผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกดังนี้
เด็ก มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการผื่น หน้าแดงๆ หรือคลื่นไส้
อาเจียน ปวดท้อง
ผู้ใหญ่ มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย กินได้น้อย หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
- ๒) หากพบผู้ป่วยที่เข้านิยามผู้ป่วยสงสัยดังกล่าว ต้องรีบส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล
และแจ้งสถานพยาบาลของรัฐหรือสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที
- ๓) ห้ามจ่ายยาลดไข้ชนิดลดการอักเสบ (NSAIDs) เช่น ไอบรูโพรเฟน แอสไพริน ให้ผู้ป่วยรับประทาน